

Nghề nghiệp là một yếu tố quan trọng quyết định đến tương lai của mỗi cá nhân. Do đó, việc giáo dục hướng nghiệp hiện nay không chỉ là vấn đề của riêng ngành giáo dục mà là vấn đề chung của toàn xã hội, bởi học sinh THPT chính là nguồn nhân lực tương lai của đất nước. Nguồn nhân lực đó chính là yếu tố quan trọng trong định hình nền kinh tế xã hội trong tương lai. Nhằm tạo cơ hội cho các bạn học sinh THPT được trải nghiệm, được trực tiếp hòa mình vào môi trường học tập và nghiên cứu tại các trường Đại học, qua đó có những lựa chọn nghề nghiệp tương lai phù hợp với năng lực bản thân, sáng ngày 24/03/2024, Trường THPT Lộc Thanh tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp tại trường Đại học Đà Lạt và Đại học Yersin. Tham gia hoạt động có các thầy cô giáo trong Ban Giám hiệu nhà trường, Đoàn thanh niên, Giáo viên chủ nhiệm cùng 350 học sinh khối lớp 11 của trường THPT Lộc Thanh.



Hoạt động trải nghiệm diễn ra tại trường Đại học Đà Lạt và Đại học Yersin với các hoạt động như giới thiệu tổng quan về trường, tư vấn về các ngành đào tạo và thông tin tuyển sinh của trường tại Hội trường, các bạn học sinh được lắng nghe và được chia sẻ những tâm tư nguyện vọng mong muốn của mình về nghề nghiệp trong tương lai.







Sau đó các anh chị sinh viên tổ chức tham quan, giới thiệu Phòng truyền thống, Thư viện, trải nghiệm học tập tại giảng đường, phòng thí nghiệm.







Chương trình trải nghiệm thực tế tại các trường Đại học đã giúp các em học sinh trường THPT Lộc Thành hiểu thêm về môi trường giáo dục tại các trường Đại học và cuộc sống của một sinh viên đại học. Qua đó những hoạt động như vậy, học sinh được tiếp thu thêm nhiều kiến thức định hướng nghề nghiệp do các chuyên gia tư vấn tuyển sinh trao đổi. Đó là cơ hội để các em học sinh phát hiện, khám phá được năng lực bản thân và có lựa chọn nghề nghiệp tương lai phù hợp.

Ngoài ra, quý thầy cô cũng được trải nghiệm tại các khoa do các sinh viên tại hai trường Đại học tận tình giới thiệu.





Buổi trải nghiệm đã giúp các em học sinh có thêm nhiều hiểu biết về nghề nghiệp trong tương lai, nuôi dưỡng, chấp cánh thêm ước mơ tới trường cho các bạn học sinh. Đây là dịp giúp các em có sự hình dung thực tế và sinh động về các ngành nghề mà mình yêu thích và là cơ sở thực tế để các em có thể đưa ra quyết định cho con đường sự nghiệp tương lai của bản thân mình. Trong tương lai không xa, chính các em sẽ là những tân sinh viên đại học. Chương trình tham quan trải nghiệm thực tế và tư vấn

hướng nghiệp khép lại trong niềm vui và những ấn tượng sâu sắc đọng lại trong lòng các em học sinh. Hy vọng đây sẽ là cơ sở thực tế để các em có thể chọn ngành nghề và đưa ra quyết định cho con đường sự nghiệp tương lai của bản thân mình.